

**KẾ HOẠCH**  
**tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng**  
**về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng**

-----

Thực hiện Hướng dẫn số 141-HD/BTGTU, ngày 27/11/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, Huyện ủy Than Uyên ban hành kế hoạch tuyên truyền như sau:

**I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU**

**1. Mục đích**

Tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, đường lối của Đảng về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng đã được nêu trong Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Kết luận số 61-KL/TW, ngày 17/8/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 03/02/2021 và Thông báo kết luận số 861-TB/TU, ngày 21/11/2023 của Tỉnh ủy sơ kết thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU về phát triển rừng bền vững giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Chỉ thị số 11-CT/UBND, ngày 20/11/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2023-2024 và các chỉ thị, nghị quyết, kết luận khác của Đảng có liên quan.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp cũng như các tổ chức, cá nhân và cộng đồng xã hội trong việc tăng cường quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, phục vụ phát triển bền vững đất nước giai đoạn 2023-2025 và những năm tiếp theo.

**2. Yêu cầu**

Công tác tuyên truyền cần tiến hành thường xuyên, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm; nội dung thông tin phải đầy đủ, cập nhật, thể hiện rõ

những điểm mới của Kết luận số 61-KL/TW; Thông báo kết luận số 861-TB/TU, ngày 21/11/2023 của Tỉnh ủy sơ kết thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU về phát triển rừng bền vững giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; tuyên truyền lồng ghép Chỉ thị số 11-CT/UBND, ngày 20/11/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh với các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan. Đổi mới, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phù hợp với từng đối tượng; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nhận thức về trách nhiệm của hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân, hướng đến thay đổi nhận thức, hành vi, góp phần thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng bền vững.

## **II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN TUYÊN TRUYỀN**

### **1. Nội dung tuyên truyền**

- Tuyên truyền về ý nghĩa và tầm quan trọng của rừng, xác định rừng là tài nguyên, nguồn lực to lớn của đất nước, của địa phương; là tư liệu sản xuất quan trọng, có khả năng tái tạo, yếu tố quan trọng của môi trường sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học, góp phần giảm nhẹ thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo đảm an ninh nguồn nước, quốc phòng, an ninh; là không gian sinh tồn, lưu giữ các giá trị văn hoá gắn với đời sống, sinh hoạt của các cộng đồng dân cư, nhất là đồng bào các dân tộc thiểu số. Bảo vệ, phát triển rừng vừa là quyền lợi vừa là nghĩa vụ, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

- Tuyên truyền Chỉ thị số 11-CT/UBND, ngày 20/11/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2023-2024; chủ trương, đường lối của Đảng, của Tỉnh ủy trong việc phát triển kinh tế lâm nghiệp gắn với bảo vệ rừng, tập trung tuyên truyền, khích lệ phát triển các mô hình kinh tế lâm nghiệp dưới tán rừng phù hợp với mục tiêu kép về bảo vệ và phát triển rừng đồng thời đảm bảo sinh kế cho người dân trong khu vực có rừng; phát triển kinh tế lâm nghiệp bền vững theo hướng đa mục đích, đa giá trị trên cơ sở quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên rừng. Đẩy mạnh triển khai dịch vụ hấp thụ, lưu giữ các-bon và phát triển nhanh thị trường tín chỉ các-bon rừng. Chú trọng triển khai đồng bộ và hiệu quả nhiệm vụ quản lý, bảo vệ, phát



triển rừng, phát triển kinh tế lâm nghiệp gắn với mục tiêu quốc phòng, an ninh, bảo đảm ổn định dân cư, nhất là khu vực biên giới, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ, thế trận quốc phòng toàn dân, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

- Tuyên truyền nêu bật những tác động tiêu cực của việc suy giảm chất lượng rừng, dẫn đến các hậu quả nghiêm trọng trong việc thực hiện mục tiêu phát triển bền vững đất nước, địa phương; tác động của rừng đến vấn đề ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp; những khó khăn, thách thức đặt ra trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng hiện nay.

- Tuyên truyền về việc thực hiện các giải pháp trọng tâm trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng: Thực hiện nghiêm quy định rừng tự nhiên chỉ được chuyển mục đích sử dụng để phục vụ quốc phòng, an ninh, dự án quan trọng quốc gia và dự án cấp thiết khác; nghiên cứu tăng cường chế tài, đơn giản thủ tục tố tụng để xử lý nghiêm, kịp thời vi phạm pháp luật về lâm nghiệp, nhất là hành vi phá rừng, lấn chiếm đất rừng, khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản, săn bắt động vật hoang dã trái pháp luật; bảo đảm điều kiện cần thiết cho hoạt động của kiểm lâm, lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách, xây dựng lực lượng chuyên ngành về phòng cháy, chữa cháy rừng; có chính sách đặc thù để thu hút cán bộ làm công tác lâm nghiệp; tập trung giải quyết đất ở, đất sản xuất, có cơ chế kiểm soát chặt chẽ việc chuyển nhượng đất ở, đất sản xuất được giao của đồng bào dân tộc thiểu số; đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ, chuyển đổi số, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và phát triển kinh tế lâm nghiệp bền vững.

- Tuyên truyền về những kết quả, thành tựu trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng thời gian qua ở các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương; những kết quả nổi bật trong xây dựng và ban hành chính sách, pháp luật; gương người tốt, việc tốt, gương điển hình trong công tác bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học và các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm; những kết quả trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và phát triển kinh tế lâm nghiệp bền vững.



- Các cơ quan khối tuyên truyền, các cơ sở, đơn vị căn cứ điều kiện thực tế để xây dựng các nội dung và hình thức tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng và địa bàn cụ thể.

## **2. Hình thức tuyên truyền**

- Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử huyện; Internet và mạng xã hội, tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội, sinh hoạt của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, tuyên truyền cổ động trực quan, qua hệ thống loa truyền thanh cơ sở.

- Tuyên truyền lồng ghép trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; tuyên truyền trực quan (*băng zôn, khẩu hiệu, pa nô, áp phích...*), thông tin lưu động, tài liệu tuyên truyền.

## **III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

### **1. Ủy ban nhân dân huyện**

Chỉ đạo Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện tăng cường tuyên truyền theo thế mạnh của ngành: Tuyên truyền trực quan (*băng zôn, khẩu hiệu, pa nô, áp phích...*), lồng ghép nội dung tuyên truyền vào các hoạt động thông tin lưu động, văn nghệ, thể dục thể thao, chú trọng hướng về cơ sở. Tăng cường tin, bài biểu dương, khích lệ những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong các hoạt động quản lý, bảo vệ và phát triển rừng gắn với việc đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc để kích động, cản trở việc thực thi pháp luật, cản trở triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, lợi dụng những vấn đề phức tạp trong hoạt động quản lý, bảo vệ và phát triển rừng nhằm chống phá Đảng, Nhà nước.

Chỉ đạo Phòng Văn hóa - Thông tin huyện tập trung tuyên truyền về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên Trang thông tin điện tử huyện. Quản lý chặt chẽ các hoạt động thông tin, tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Phối hợp với các cơ quan chức năng kiên quyết xử lý nghiêm hành vi phát tán thông tin sai trái, xuyên tạc, kích động, cản trở việc quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Chỉ đạo Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện phối hợp với Ban Tuyên



giáo Huyện ủy chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng tới cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp và cán bộ, đảng viên và Nhân dân; chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan đơn vị trực thuộc ngành chủ động phối hợp với Ban Tuyên giáo huyện ủy để tham mưu cấp ủy đảng, chủ trương, giải pháp công tác tư tưởng khi triển khai các dự án, đề án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội trọng điểm quốc gia, địa phương có tác động đến môi trường rừng tự nhiên, rừng nguyên sinh.

Chỉ đạo Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện chủ động phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước trong các lĩnh vực tài nguyên và môi trường có liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; chú trọng việc tuyên truyền vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của rừng đối với công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai, bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ các loài động, thực vật hoang dã.

Chỉ đạo Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện chỉ đạo công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh, gia đình học sinh và cộng đồng về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng với nội dung và phương thức thực hiện phù hợp cho từng đối tượng.

## **2. Ban Tuyên giáo Huyện ủy**

Tham mưu quán triệt học tập chủ trương, đường lối của Đảng về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Chỉ đạo, định hướng các cơ quan khối tuyên truyền; các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy; Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện, đội ngũ Báo cáo viên, Cộng tác viên dư luận xã hội huyện đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện theo nội dung trên.

## **3. Các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện, đội ngũ Báo cáo viên, Cộng tác viên Dư luận xã hội huyện**

Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền theo nội dung trên đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Phát huy vai trò hệ thống truyền thanh cơ sở, tuyên truyền

trên các trang Fanpage, Facebook của cơ quan, đơn vị; thông qua hoạt động báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng tới toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Tăng cường nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội xung quanh việc tổ chức quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; đấu tranh phản bác các luận điệu tuyên truyền sai trái, xuyên tạc, thù địch; kịp thời tham mưu, đề xuất giải pháp giúp cấp ủy chỉ đạo thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, xử lý và ngăn chặn kịp thời “điểm nóng” về nạn phá rừng, săn bắt động vật hoang dã, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội./.

Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy,
- Thường trực Huyện ủy, HĐND huyện,
- Lãnh đạo UBND huyện,
- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể CT - XH huyện,
- Các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy,
- Báo cáo viên, Cộng tác viên DLXH huyện,
- Lưu VT, BTG.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ  
PHÓ BÍ THƯ**



**Lê Thị Kim Ngân**